



## บันทึกข้อตกลง (MOU)

ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลบ้านคู  
ระหว่าง

โรงเรียนอมรสิริสามัคคี กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง

บันทึกความตกลงความร่วมมือฉบับนี้จัดทำขึ้นตามนโยบาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเรื่องโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งจะทำให้โรงเรียนเป็น ศูนย์กลางในชุมชนเป็นต้นแบบมีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนเป็นศูนย์รวมเป็นแหล่ง การเรียนรู้ของชุมชนสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้เข้ามาพัฒนาอย่างเต็มที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิด ความรู้สึกเป็นเจ้าของสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้า มาเรียนนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็น ประโยชน์เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการ จัดการศึกษาของประเทศต่อไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างโรงเรียนอมรสิริสามัคคี โดย นายวราพงษ์ พรหมไธ สง ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี ฝ่ายหนึ่ง กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง โดย นาง วรรณี บุญผิง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลางอีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์อัน มุ่งมั่นและความตั้งใจร่วมกันในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้พัฒนาอย่าง เต็มศักยภาพให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน การดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยทั้งสองฝ่ายจึงตกลงร่วมมือโดยมีสาระสำคัญของ บันทึกข้อตกลง ดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพและโภชนาการ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ขององค์กรและจัดแหล่งเรียนรู้
๓. สนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ฐานข้อมูล และความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
๔. แก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการภายใต้บันทึกความร่วมมือ

ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ  
ประจำตำบล ตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นระยะต่อไป

บันทึกความข้อตกลงความร่วมมือนี้ จัดทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีความถูกต้อง ตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงนาม ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายวราพงษ์ พรหมไธสง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

ลงชื่อ

(นางวรรณิ บุญผง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง

ลงชื่อ

(นายอำนาจ พวงไธสง)

ตำแหน่งครู โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  
พยาน

ลงชื่อ

(นายหัสติน เป็นนวล)

ตำแหน่งครู โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  
พยาน